



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ ได้กำหนดให้มีการรับสมัครสอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ๒ อัตรา ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น

การดำเนินการสอบ ฯ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ได้ ดังต่อไปนี้

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑๐๐๓	นางสาววิราภรณ์ ปิตตามานัง	ลำดับที่ ๑
๒	๐๑๐๐๒	นางสาวดารุณี จันทร์สนิท	ลำดับที่ ๒
๓	๐๑๐๐๑	นางสาวกนกพร สุดาวรรณ	ลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ ขอแจ้งให้ผู้สอบผ่านการสรรหาได้ทราบหลักเกณฑ์และการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสรรหา ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ จะแต่งตั้งผู้สอบผ่านการสรรหาจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่มิฉะนั้นมีคะแนนสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ถ้ายังได้เท่ากันก็ให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

๒. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ มีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี เว้นแต่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่จะมีการสรรหาและเลือกสรรเพื่อส่งจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้มีการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรไว้ใหม่แล้ว ให้ถือว่าบัญชีขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก

๓. กรณีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจำนวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะใน

เรื่องเดียวกัน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดบุรีรัมย์ อาจพิจารณาจัดจ้างผ่านสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้

๔. ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้แล้วถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ คือ

(๑) ผู้นั้นขอสละสิทธิรับการสั่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่เลือกสรรได้

(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการสั่งจ้างและแต่งตั้งพนักงานจ้างในเวลา

คณะกรรมการ ฯ กำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็น และได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกำหนดเวลา
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วันที่ทำการไปรษณีย์ลงทะเบียน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายประมุล บุญที)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่

